



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการลดต้นทุนการผลิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายหลังจากประสบภัยน้ำท่วม ส่งผลทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาชีพเสียหาย จึงจัดอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เพื่อให้เกษตรกรสามารถซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตรได้เอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นและระยะยาว

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ภายหลังจากประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ส่งผลทำให้ผลผลิตการเกษตรต่างๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง พืชสวน ไร่ นาเสียหายไปเป็นจำนวนมาก นอกจากผลผลิตทางการเกษตรเสียหายแล้ว เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ำ เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องพ่นยา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำเกษตรดังกล่าวถูกน้ำท่วมไปด้วย เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้สามารถเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายหลังจากน้ำลดได้ จึงมอบหมายให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดทำโครงการลดต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังประสบอุทกภัย เป็นรูปแบบของการจัดอบรมในหลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก" ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม และมีเครื่องจักรกลได้รับความเสียหาย จำนวน 50 รุ่น ๆ ละ 25 คน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2553- มีนาคม 2554 เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ช่างซ่อมในพื้นที่และบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลมาคอยให้คำแนะนำ ซึ่งจะเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเองได้ในที่สุด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนทำให้เกษตรกรได้มีความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาและสามารถซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไป